

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2927/UBND-NC

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2023

V/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi mua bán trái phép chất ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và quản lý “bóng cười”, shisha trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi;
- Các sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, tại một số địa phương trên toàn quốc, tình trạng mua bán, tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “bóng cười”<sup>1</sup>, shisha<sup>2</sup> tại các điểm, tụ điểm, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và dịch vụ nhạy cảm như: vũ trường, quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, resort, căn hộ cao cấp... đang có dấu hiệu gia tăng và phức tạp trở lại. Tại nhiều cơ sở kinh

<sup>1</sup> “Bóng cười” là khí N<sub>2</sub>O được bơm vào các dụng cụ kín (thường là quả bóng), được sử dụng bằng đường hít trực tiếp. Khí N<sub>2</sub>O là hóa chất không có trong danh mục các chất ma túy, tiền chất theo các Công ước 1961/1971, 1972 và 1988 của Liên Hợp Quốc; không có trong danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Hiện nay, khí N<sub>2</sub>O thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; chỉ được phép mua bán, sản xuất với mục đích sản xuất công nghiệp, không được cấp phép để mua bán, sản xuất với mục đích sử dụng cho người (theo Công văn số 2954/BYT-KCB ngày 29/5/2019 của Bộ Y tế). Hiện chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu khí N<sub>2</sub>O vì mục đích y tế. **Khí N<sub>2</sub>O không phải là chất ma túy.**

Khí N<sub>2</sub>O có cơ chế gây lạm dụng và gây nghiện giống các dạng thuốc phiện. Trong lạm dụng N<sub>2</sub>O, sự phụ thuộc về tâm lý là nổi bật, sự phụ thuộc về cơ thể có thể bị che lấp bởi các triệu chứng thần kinh khác. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người sử dụng N<sub>2</sub>O có thể xuất hiện các rối loạn tâm thần: giảm trí nhớ gần, trầm cảm, hành vi tự sát; loạn thần (hoang tưởng, ảo giác, kích động...); mê sảng (theo Công văn số 10/CV-VSKTT ngày 25/02/2017 của Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai).

<sup>2</sup> Shisha có nguồn gốc từ các nước Ả Rập. Shisha có thành phần Nicotine 0,05% thay thế thuốc lá nên việc hút shisha cũng có tác hại đối với con người tương tự như hút thuốc lá. Trên thế giới chưa có quốc gia nào đưa Shisha vào danh mục chất cấm. Shisha không phải là thuốc lá theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Việt Nam cũng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng này; đồng thời, cũng không thuộc danh mục cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư, không có mã ngành trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Shisha thường được đựng trong các bình chứa có nước, gắn ống dài để hút.



doanh, khi lực lượng chức năng kiểm tra đã phát hiện hàng trăm người sử dụng trái phép chất ma túy, “*bóng cười*”, shisha và tập trung chủ yếu là giới trẻ (lứa tuổi từ 16 đến 35). Đáng lưu ý, một bộ phận giới trẻ cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp, “*bóng cười*”, shisha là không nguy hiểm, không gây nghiện, là sành điệu, đẳng cấp và thường là điểm đến cuối cùng của các cuộc vui chơi. Nhiều đối tượng (kể cả chủ, quản lý, nhân viên các cơ sở kinh doanh) nhận thức pháp luật còn hạn chế, nhất là về các hành vi tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy và cho rằng khi bị phát hiện, bắt giữ cũng chỉ bị xử lý hành chính.

Ngoài ra, hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh “trá hình” dưới dạng bar, pub, lounge, club, nhà hàng... nhưng quy mô, tính chất hoạt động như vũ trường với sức chứa lên đến hàng trăm người. Do không thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nên việc cấp phép hoạt động của loại hình này không phải chấp hành các quy định đảm bảo về an ninh, trật tự theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Đây là loại hình kinh doanh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “*bóng cười*”, shisha.

Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm về ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và ngăn chặn tình trạng lạm dụng “*bóng cười*”, shisha; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

### 1. Công an tỉnh

- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, lập danh sách các đối tượng, cơ sở kinh doanh, sử dụng trái phép “*bóng cười*”, shisha, cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh, trật tự có dấu hiệu tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ chức thu thập tài liệu, xác minh, xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi mua bán ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, kinh doanh “*bóng cười*”, shisha.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng trái phép, không đúng mục đích khí N<sub>2</sub>O và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; cách nhận biết và hậu quả, tác hại khi sử dụng các loại ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “*bóng cười*”, shisha, tem



giấy, cỏ Mỹ.

- Tổ chức ký cam kết, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, giải trí chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không mua bán, tàng trữ trái phép khí cười ( $N_2O$ ) và shisha, có biện pháp ngăn chặn những đối tượng từ bên ngoài mang ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “*bóng cười*”, shisha đến sử dụng tại cơ sở kinh doanh của mình.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh shisha tại các điểm vui chơi, giải trí, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với các trường hợp vi phạm thì tùy từng trường hợp cụ thể, phối hợp với các lực lượng chức năng nghiên cứu xử lý theo các quy định của pháp luật có liên quan (ví dụ: *xử phạt hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có giấy phép kinh doanh...*).

## **2. Cục Quản lý thị trường**

Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ, vận chuyển hàng hóa; phối hợp với lực lượng Công an các cấp và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các cơ sở kinh doanh thực phẩm liên quan đến ma túy “núp bóng” thực phẩm, thuốc lá điện tử, shisha, “*bóng cười*”. Quá trình kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh thương mại.

## **3. Sở Công Thương**

Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động mua bán, phân phối, sử dụng khí  $N_2O$ , “*bóng cười*”, shisha không đúng quy định; đồng thời, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, khí  $N_2O$ , “*bóng cười*”, shisha theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

## **4. Sở Y tế**

Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của việc sử dụng ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “*bóng cười*”, shisha; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đánh giá tác hại và việc ảnh hưởng đến sức khỏe đối với các trường hợp bệnh nhân điều trị liên quan đến sử dụng “*bóng cười*”, shisha, thuốc lá điện tử, thực phẩm có chứa chất ma túy để kiến nghị với cơ quan chức năng phối hợp phòng ngừa.

## **5. Sở Giáo dục và Đào tạo**

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, lồng ghép trong chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo. Tăng cường tuyên truyền đến học sinh, sinh viên về



cách nhận biết và hậu quả, tác hại khi sử dụng các loại ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “bóng cười”, shisha, tem giấy, cỏ Mỹ. Tiếp tục tổ chức cho học sinh ký cam kết không sử dụng các loại chất gây nghiện và ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “bóng cười”, shisha, tem giấy, cỏ Mỹ.

## **6. Sở Thông tin và Truyền thông**

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm; cách nhận biết và hậu quả, tác hại khi sử dụng các loại ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “bóng cười”, shisha. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, góp phần thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

- Đề nghị các đơn vị viễn thông gửi tin nhắn tuyên truyền với nội dung: *“Vi sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà, người dân không sử dụng ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “bóng cười”, shisha”*.

## **7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, cách nhận biết và hậu quả, tác hại khi sử dụng các loại ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “bóng cười”, shisha... lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”...

## **8. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi**

Tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập nhằm kịp thời phát hiện các hành vi xuất, nhập khẩu khí N<sub>2</sub>O, shisha trái với quy định của pháp luật; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với Công an tỉnh đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định.

## **9. Tỉnh đoàn Quảng Ngãi**

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban ngành, hội, đoàn thể cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền luật phòng, chống ma túy, cách nhận biết và hậu quả, tác hại khi sử dụng các loại ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “bóng cười”, shisha, tem giấy, cỏ mỹ, gắn với hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cho thanh, thiếu niên ở khu dân cư, trường học.

## **10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi**

Bổ trí thời lượng phát sóng, tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy, cách nhận biết và hậu quả, tác hại khi sử dụng các loại ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “bóng cười”, shisha, tem giấy, cỏ mỹ trong giới trẻ hiện nay; kết quả công tác đấu tranh với tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh



doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự, xử lý các vi phạm liên quan đến ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “bóng cười”, shisha của lực lượng chức năng.

### **11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố**

- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 138 trong công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý vi phạm liên quan đến ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “bóng cười”, shisha trên địa bàn.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên công thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố, trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn cho toàn thể Nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên về cách nhận biết và hậu quả, tác hại khi sử dụng các loại ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, “bóng cười”, shisha, tem giấy, cở mỹ để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, mua bán khí N<sub>2</sub>O bơm vào bóng bay, việc kinh doanh, tổ chức sử dụng “bóng cười”, shisha, thuốc lá điện tử trên địa bàn mình quản lý. Đơn vị, địa phương nào để tồn tại các điểm, tụ điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức sử dụng trái phép “bóng cười”, shisha, thuốc lá điện tử và các điểm, tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh, trật tự hoạt động công khai mà không bị xử lý, để báo chí, Nhân dân phản ánh thì đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

### **12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy**

Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường đăng tin, bài, phát sóng tuyên truyền, giáo dục về tác hại của các loại ma túy, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, khí cười “bóng cười”, shisha nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội, gia đình và cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy; xử lý vi phạm liên quan đến ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, khí cười (N<sub>2</sub>O), shisha...

### **13. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh**

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử công khai, lưu động các vụ án điểm về ma túy, các vụ án nhập lậu thuốc lá điện tử, khí N<sub>2</sub>O, shisha tại các địa bàn trọng điểm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Đồng thời, tăng cường thông tin về hoạt động xét xử trên cho các cơ quan báo chí để ghi hình, đưa tin phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Đề nghị các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành

phổ tổ chức thực hiện nghiêm túc, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép vào báo cáo kết quả công tác phòng, chống ma túy định kỳ 6 tháng, 01 năm) cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv385.



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**